

Sân khấu trao giải Mai vàng lần thứ 30 năm 2024 hứa hẹn điều gì đặc biệt?

16:09 05/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Lễ trao giải Mai vàng lần thứ 30 năm 2024 đang khiến hàng triệu khán giả cùng hàng trăm nghệ sỹ hồi hộp đón chờ đến ngày 08/01/2025 để không chỉ đắm chìm trong bức tranh nghệ thuật đa sắc mà còn cùng nhau thăng hoa trong muôn vàn cảm xúc khi nhìn lại hành trình cống hiến sáng tạo của các nghệ sỹ Việt Nam sau 1 năm miệt mài.

Diện mạo mới và sức lan tỏa mạnh mẽ

Tuổi 30 là một cột mốc quan trọng, ghi dấu hành trình phát triển rực rỡ của Giải Mai vàng. Việt Nam có nhiều giải thưởng văn học - nghệ thuật nhưng nhìn lại đến thời điểm hiện nay, hiếm có giải nào tồn tại đến 30 năm. Diện mạo mới của Giải Mai vàng chính là hướng đến giải thưởng có sức lan tỏa trong cả nước, đi vào đời sống tinh thần người dân Việt Nam và xứng danh là một giải thưởng uy tín trong suốt 30 năm qua.

30 năm qua, Giải Mai Vàng đã hòa nhịp cùng nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và có nét đặc trưng riêng. Hiệu quả nghệ thuật không chỉ ở TP. Hồ Chí Minh mà còn trên phạm vi cả nước khi mỗi năm đều có sự tham gia của các nghệ sỹ ba miền đất nước hội tụ về cùng biểu diễn, cùng ôn lại một năm lao động nghệ thuật vất vả.



Ban tổ chức và các nghệ sỹ hân hoan trong lễ trao giải Mai vàng lần thứ 29 - năm 2023

Giải Mai vàng đã góp phần thiết thực vào việc hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa, tư tưởng và phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa vào con người thành phố và trở thành nguồn sức mạnh tinh thần quý giá của người dân TP. Hồ Chí Minh. Đây chính là dấu ấn riêng của Giải Mai vàng trong một mùa giải thưởng diễn ra cùng thời điểm chào đón năm mới.

Điểm nhấn đặc biệt của giải Mai vàng lần thứ 30-2024 và cũng được xem là lợi thế của giải năm nay chính là nguồn bài hát rất hay về TP. Hồ Chí Minh từ cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" cũng do Báo Người Lao Động tổ chức. Sự tham gia của các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực cùng cất cao giọng hát ca ngợi thành phố anh hùng, xứng tầm văn minh, hiện đại, nghĩa tình là điểm nhấn đặc biệt. Ngoài ra, ca cảnh "Mai vàng hội ngộ mừng xuân", quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi đã từng đoạt giải như: NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSUT Thoại Mỹ, NSUT Tú Sương, NSUT Võ Minh Lâm,... cùng thể hiện sẽ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. NSND Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương cũng mang đến những bản hit.

Sắc màu Mai vàng tuổi 30

Sự cộng hưởng của tất cả những điều đó để khẳng định rằng, lễ trao giải Mai vàng lần thứ 30-2024 không chỉ là nơi tôn vinh những thành tựu nổi bật trong suốt một năm qua của đời sống văn hóa nghệ thuật mà còn là nơi khắc họa nên diện mạo văn hóa thông qua lăng kính của những người

yêu văn hóa. Màu sắc chủ đạo của Giải Mai Vàng tuổi 30 chính là sự rực rỡ, lung linh và trẻ trung. Hơn 100 văn nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên điện ảnh, diễn viên múa sẽ hội tụ trong không gian văn hóa đậm chất hào sảng của văn hóa phương Nam. Hiện nay, 2 chương trình âm nhạc được xếp vào sự kiện văn hóa lớn của cả nước là "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi". Các "anh trai" này sẽ có mặt và hòa vào không khí vui tươi, sôi nổi của sự kiện Mai vàng ở tuổi 30.



Ca sĩ Hòa Minzy vỡ òa vì xúc động khi lần đầu tiên nhận Giải Mai vàng ở hạng mục "Nam, nữ ca sĩ và Rapper được yêu thích nhất"

Sự khác biệt nổi bật của lễ trao giải là sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi cũng là những nhân vật kể câu chuyện về dòng chảy văn hóa - nghệ thuật của TP. Hồ Chí Minh gắn với sự kiện Giải Mai vàng, gồm: NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Trần Lực, NSND Lê Khanh, NSND Việt Anh, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, NSND Tạ Minh Tâm, NSUT Công Ninh, nghệ sĩ Tú Trinh...

Thấu hiểu và trân trọng những nỗ lực, tâm huyết cống hiến cho khán giả, cho nền nghệ thuật nước nhà của các nghệ sĩ, trong 30 năm qua đã có nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng giải. Trong đó Công ty Tân Hiệp Phát đã đồng hành trong 5 mùa giải: 2008, 2009, 2010, 2023, 2024.

Năm 2024 cũng là một năm đặc biệt với Tân Hiệp Phát khi doanh nghiệp nước giải khát này đánh dấu hành trình kỷ niệm 30 năm thành lập. 30 xây dựng và phát triển với những thành tựu đáng tự hào khi nỗ lực tạo ra những giá trị mới, khai phá ra ngành hàng nước giải khát có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe để phục vụ người tiêu dùng, phụng sự xã hội.

Trong suốt hành trình 30 năm đã qua, Tân Hiệp Phát không chỉ phụng sự xã hội bằng hàng loạt các sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe được hàng triệu người tiêu dùng yêu thích như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1, Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi... mà doanh nghiệp nước giải khát này còn ghi dấu trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam khi nỗ lực đóng góp vào các hoạt động đời sống, xã hội, văn hóa để hỗ trợ cộng đồng cùng phát triển.

Trong đó có thể kể đến những nỗ lực đồng hành, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số như Đua Ghe Ngo tại Sóc Trăng, lễ hội đua Bò Bảy Núi của đồng bào Khmer tại An Giang; gần 30 năm bên bỉ đồng hành cùng các giải thể thao như Giải đua xe đạp quốc tế truyền hình tỉnh Bình Dương, Giải đua xe đạp tranh cúp Truyền hình An Giang, Giải leo núi Bà Rá, giải chạy Việt dã quốc tế tỉnh Bình Dương...

Trong các hoạt động xã hội, Tân Hiệp Phát đã trao tặng hàng ngàn cặp bò cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp các tỉnh thành đất nước qua chương trình Lục Lạc vàng, xây tặng hơn 30 cây cầu thép dây văng tại các xã vùng sâu, vùng xa tại khắp các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, trao tặng hàng chục máy lọc nước nhiễm mặn phục vụ cho hàng trăm nghìn người dân vùng bị nhiễm mặn tại miền Tây; trao tặng hàng nghìn lít nước ngọt cho đồng bào bị hạn mặn tại các tỉnh, thành miền Tây; nhận bảo trợ 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 cho tới năm 18 tuổi; nhận bảo trợ hàng chục mái ấm tình thương tại các tỉnh thành TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và trao tặng hàng nghìn suất học bổng mỗi năm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tất cả những nỗ lực trên được hơn 4.000 cán bộ nhân viên của Tân Hiệp Phát bền bỉ thực hiện trong suốt 30 năm với tinh thần không gì là không thể để tạo ra giá trị, phụng sự xã hội ngày một tốt hơn vì một Việt Nam thịnh vượng và phát triển.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/san-khau-trao-giai-mai-vang-lan-thu-30-nam-2024-hua-hen-dieu-gi-dac-biet>